

SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG ĐỢT 1 NĂM 2021
(Ban hành kèm theo thông báo...../TB-HVHK ngày.....tháng.....năm 2021)

STT	TÊN ĐƠN VỊ	VỊ TRÍ VIỆC LÀM TUYỂN DỤNG	MÃ SỐ NGÁCH	SỐ LƯỢNG	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ	TRÌNH ĐỘ TIN HỌC	ĐIỀU KIỆN KHÁC	GHI CHÚ
1	Khoa Vận tải Hàng không	Quản trị Nhân lực	V.07.01.03	6	-Có trình độ Thạc sĩ trở lên ngành Quản trị nhân lực, Quan hệ lao động. Cử nhân và thạc sĩ cùng ngành đào tạo. -Đối với giảng viên tuyển dụng mới thì phải có bằng tốt nghiệp đại học và cao học đạt loại giỏi (trường hợp đã có kinh nghiệm giảng dạy 5 năm trở lên và có đóng BHXH theo quy định thì yêu cầu bằng tốt nghiệp đại học và cao học đạt loại khá giỏi trở lên) hoặc có bằng tiến sĩ.	Có chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 3 (B1) của 1 trong 5 ngoại ngữ thông dụng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc tương đương trở lên.	Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc tương đương trở lên	Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III (được bổ sung trong vòng 6 tháng kể từ ngày trúng tuyển)	
		Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành	V.07.01.03	5	-Có trình độ Thạc sĩ trở lên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Du lịch. Cử nhân và thạc sĩ cùng ngành đào tạo. -Đối với giảng viên tuyển dụng mới thì phải có bằng tốt nghiệp đại học và cao học đạt loại giỏi (trường hợp đã có kinh nghiệm giảng dạy 5 năm trở lên và có đóng BHXH theo quy định thì yêu cầu bằng tốt nghiệp đại học và cao học đạt loại khá giỏi trở lên) hoặc có bằng tiến sĩ.	Có chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 3 (B1) của 1 trong 5 ngoại ngữ thông dụng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc tương đương trở lên.	Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc tương đương trở lên	Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III (được bổ sung trong vòng 6 tháng kể từ ngày trúng tuyển)	
		Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng		6	-Có trình độ Thạc sĩ trở lên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Kinh tế vận tải. Cử nhân và thạc sĩ cùng ngành đào tạo. -Đối với giảng viên tuyển dụng mới thì phải có bằng tốt nghiệp đại học và cao học đạt loại giỏi (trường hợp đã có kinh nghiệm giảng dạy 5 năm trở lên và có đóng BHXH theo quy định thì yêu cầu bằng tốt nghiệp đại học và cao học đạt loại khá giỏi trở lên) hoặc có bằng tiến sĩ.	Có chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 3 (B1) của 1 trong 5 ngoại ngữ thông dụng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc tương đương trở lên.	Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc tương đương trở lên	Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III (được bổ sung trong vòng 6 tháng kể từ ngày trúng tuyển)	
		Quản trị kinh doanh	V.07.01.03	9	-Có trình độ Thạc sĩ trở lên ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính -Ngân hàng; Kế toán. Cử nhân và thạc sĩ cùng ngành đào tạo. -Đối với giảng viên tuyển dụng mới thì phải có bằng tốt nghiệp đại học và cao học đạt loại giỏi (trường hợp đã có kinh nghiệm giảng dạy 5 năm trở lên và có đóng BHXH theo quy định thì yêu cầu bằng tốt nghiệp đại học và cao học đạt loại khá giỏi trở lên) hoặc có bằng tiến sĩ.	Có chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 3 (B1) của 1 trong 5 ngoại ngữ thông dụng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc tương đương trở lên.	Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc tương đương trở lên	Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III (được bổ sung trong vòng 6 tháng kể từ ngày trúng tuyển)	

STT	TÊN ĐƠN VỊ	VỊ TRÍ VIỆC LÀM TUYỂN DỤNG	MÃ SỐ NGÁCH	SỐ LƯỢNG	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ	TRÌNH ĐỘ TIN HỌC	ĐIỀU KIỆN KHÁC	GHI CHÚ
2	Khoa Điện tử viễn thông Hàng không	Giảng viên đại học công nghệ kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa	V.07.01.03	6	-Có trình độ tối thiểu Thạc sĩ trở lên thuộc nhóm ngành kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông: ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Tự động hóa, Ngành Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật viễn thông, kỹ thuật Điện - Điện tử, Điện khí hóa và cung cấp điện, Kỹ thuật điện... đại học cùng nhóm ngành -Tốt nghiệp thạc sĩ và đại học từ loại khá (7.0) trở lên hoặc có bằng tiến sĩ.	Có chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 3 (B1) của 1 trong 5 ngoại ngữ thông dụng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc tương đương trở lên.	Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc tương đương trở lên	Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III (được bổ sung trong vòng 6 tháng kể từ ngày trúng tuyển)	
		Giảng viên đại học Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử		6	-Có trình độ tối thiểu Thạc sĩ trở lên thuộc nhóm ngành kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông: ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật viễn thông, Điện tử viễn thông, Điện công nghiệp, Tự động hóa; đại học ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Ngành Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật viễn thông... -Tốt nghiệp thạc sĩ và đại học từ loại khá (7.0) trở lên hoặc có bằng tiến sĩ.	Có chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 3 (B1) của 1 trong 5 ngoại ngữ thông dụng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc tương đương trở lên.	Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc tương đương trở lên	Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III (được bổ sung trong vòng 6 tháng kể từ ngày trúng tuyển)	
		Giảng viên đại học công nghệ kỹ thuật Điện tử viễn thông	V.07.01.03	6	-Có trình độ tối thiểu Thạc sĩ trở lên thuộc nhóm ngành kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông: ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, đại học ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Ngành Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật viễn thông... -Tốt nghiệp thạc sĩ và đại học từ loại khá (7.0) trở lên hoặc có bằng tiến sĩ.	Có chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 3 (B1) của 1 trong 5 ngoại ngữ thông dụng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc tương đương trở lên.	Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc tương đương trở lên	Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III (được bổ sung trong vòng 6 tháng kể từ ngày trúng tuyển)	
		Giảng viên đại học Công nghệ thông tin	V.07.01.03	6	- Có trình độ Thạc sỹ trở lên thuộc lĩnh vực máy tính và Công nghệ thông tin: Tin học, Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Hệ thống thông tin quản lý, Mạng máy tính, An toàn thông tin, Công nghệ phần mềm, Khoa học máy tính, Sư phạm Tin học, ... Bằng Cử nhân cùng lĩnh vực đào tạo với bằng Thạc sĩ. -Tốt nghiệp thạc sĩ và đại học từ loại khá (7.0) trở lên hoặc có bằng tiến sĩ.	Có chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 3 (B1) của 1 trong 5 ngoại ngữ thông dụng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc tương đương trở lên.	Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc tương đương trở lên	Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III (được bổ sung trong vòng 6 tháng kể từ ngày trúng tuyển)	

STT	TÊN ĐƠN VỊ	VỊ TRÍ VIỆC LÀM TUYỂN DỤNG	MÃ SỐ NGÁCH	SỐ LƯỢNG	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ	TRÌNH ĐỘ TIN HỌC	ĐIỀU KIỆN KHÁC	GHI CHÚ
3	Khoa Cơ bản	Giảng viên chính trị	V.07.01.03	2	Có bằng tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học, Chính trị học, Kinh tế chính trị, Triết học, xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Lịch sử Việt Nam, Lịch sử phong trào công san công nhân quốc tế và giải phóng dân tộc Bằng Cử nhân cùng lĩnh vực đào tạo với bằng Thạc sĩ. -Đổi với giảng viên tuyển dụng mới thì phải có bằng tốt nghiệp đại học và cao học đạt loại giỏi (trường hợp đã có kinh nghiệm giảng dạy 5 năm trở lên và có đóng BHXH theo quy định thì yêu cầu bằng tốt nghiệp đại học và cao học đạt loại khá giỏi trở lên) hoặc có bằng tiến sĩ.	Có chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 3 (B1) của 1 trong 5 ngoại ngữ thông dụng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc tương đương trở lên.	Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc tương đương trở lên	Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III (được bổ sung trong vòng 6 tháng kể từ ngày trúng tuyển)	
		Giáo dục thể chất	V.07.01.03	1	Có bằng tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên ngành Quản lý thể dục thể thao; cử nhân ngành Giáo dục thể chất. -Đổi với giảng viên tuyển dụng mới thì phải có bằng tốt nghiệp đại học và cao học đạt loại giỏi (trường hợp đã có kinh nghiệm giảng dạy 5 năm trở lên và có đóng BHXH theo quy định thì yêu cầu bằng tốt nghiệp đại học và cao học đạt loại khá giỏi trở lên) hoặc có bằng tiến sĩ.	Có chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 3 (B1) của 1 trong 5 ngoại ngữ thông dụng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc tương đương trở lên.	Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc tương đương trở lên	Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III (được bổ sung trong vòng 6 tháng kể từ ngày trúng tuyển)	
4	Khoa Kỹ thuật Hàng không	Giảng viên kỹ thuật	V.07.01.03	4	Có bằng tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên nhóm ngành Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật: ngành cơ kỹ thuật, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật cơ điện tử, kỹ thuật nhiệt, kỹ thuật cơ khí động lực, kỹ thuật Hàng không, kỹ thuật không gian. -Tốt nghiệp thạc sĩ và đại học từ loại khá (7.0) trở lên hoặc có bằng tiến sĩ.	Có chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 3 (B1) của 1 trong 5 ngoại ngữ thông dụng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc tương đương trở lên.	Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc tương đương trở lên	Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III (được bổ sung trong vòng 6 tháng kể từ ngày trúng tuyển)	
5	Khoa Không lưu	Giảng viên đại học không lưu	V.07.01.03	3	-Có bằng tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Hàng không trở lên, Kỹ thuật không gian, Kỹ thuật ra đũa dẫn đường hoặc Thạc sĩ có bằng liên quan về hàng không; và có bằng tốt nghiệp đại học liên quan tới lĩnh vực hàng không, sân bay, -Tốt nghiệp thạc sĩ và đại học từ loại khá (7.0) trở lên hoặc có bằng tiến sĩ.	Có chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 3 (B1) của 1 trong 5 ngoại ngữ thông dụng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc tương đương trở lên.	Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc tương đương trở lên	Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III (được bổ sung trong vòng 6 tháng kể từ ngày trúng tuyển)	
Tổng cộng				60					
Ghi chú									

- Chứng chỉ ngoại ngữ: Còn giá trị sử dụng (trong vòng 02 năm) tính đến ngày kiểm tra Phiếu đăng ký xét tuyển.
- Chứng chỉ ngoại ngữ (Tiếng Anh) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Chấp nhận chứng chỉ do các trường sau cấp: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế; Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường Đại học Hà Nội; Đại học Thái Nguyên; Trường Đại học Cần Thơ; Trường Đại học Vinh; Học viện An ninh nhân dân; Trường Đại học Sài Gòn; Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM; Trường Đại học Trà Vinh; Trường Đại học Văn Lang; Trường Đại học Quy Nhơn; Trường Đại học Tây Nguyên. Nếu sau thời gian ban hành văn bản này BGDĐT có cấp cho đơn vị nào khác tính đến ngày kiểm tra Phiếu đăng ký xét tuyển thì mặc nhiên được chấp nhận chứng chỉ tiếng anh đó

Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ Tiếng Anh như sau

Khung năng lực ngoại ngữ VN 6 bậc	TOEIC	IELTS	TOEFL IBT	TOEFL ITP	TOEFL PBT	TOEFL CBT
A1 (Bậc 1)	250	2,5	19	> 250 < 337	> 255 < 340	> 60 < 96
A2 (Bậc 2)	350	3,5	40	337	340	96
B1 (Bậc 3)	450	4,5	45	450	450	130
B2 (Bậc 4)	600	5,5	61	500	480	180
C1 (Bậc 5)	850	6,5	90	550	540	220
C2 (Bậc 6)	910	8,5	100	630	600	250

Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/2/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc chứng chỉ A, B, C quốc gia được cấp trước ngày 10 tháng 8 năm 2016.

Nơi nhận:

- Website Học viện;
- Egov Học viện.
- Lưu: VT, TCCB. (Moi)



TS. Nguyễn Thị Hải Hằng